

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต. โนนประดู่

ครั้งที่ 19 /2558

วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด	ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. โนนประดู่	วีรวิทย์ เกียนจังหวีด
2	นายขุนศักดิ์ ละดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ขุนศักดิ์ ละดี
3	นางสาวโสภา บุญมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	โสภา บุญมา
4	นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง
5	นางสมจิตร สัตย์ซื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ แทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	สมจิตร สัตย์ซื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวณัฐพร ถิ่นพุดชา	บุคลากร	ณัฐพร ถิ่นพุดชา
2	นางสาวนิภารัตน์ พลดงนอก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	นิภารัตน์ พลดงนอก
3	นางสาวเรณู สนนอก	นักพัฒนาชุมชน	เรณู สนนอก

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ

1.1 การตรวจประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และ วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ รับผิดชอบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมชี้แจง ชักซ้อมการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และนำข้อมูลและ

/ประจำปี 2558...

เอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดที่กำหนดไปให้อนุกรรมการฯ ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอบต.โนนประดู่ ของเราจะตรวจสอบประเมินฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเวลา 08.30 น. คณะกรรมการชุดที่ 6

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีคะแนนทั้งหมด จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จำนวน 90 คะแนน แบ่งเป็น

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ส่วนที่ 2 คะแนนสัดส่วนของผลคะแนนการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ (Core Team) ของทุกด้านรวมกัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่ประชุม ได้ช่วยกันพิจารณาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบประเมินตาม ตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ

ประธานฯ ขอให้ทุกคนช่วยกันจัดเตรียมและเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงาน ให้ทราบด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมติรับรองด้วย

ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ 3.1 ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน

ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติแล้ว ประอุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่

ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความ
เหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ตามหนังสืออำเภอสีดา ที่ นม 3118/ว 1464 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการ
ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2559

ประธานฯ

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตจุดที่ตั้งประปาในพื้นที่ จำนวน
ครัวเรือนที่ใช้น้ำ ปริมาณการใช้น้ำ สถานที่แหล่งน้ำสำรอง ระยะเวลาการใช้น้ำสำรองได้
กี่วัน โดยให้มีบัญชีควบคุมไว้
2. ให้ดำเนินการจัดทำฝายกั้นน้ำในลำห้วย หรือลำคลองที่เหมาะสม โดยความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน จัดทำฝายหินทิ้งหรือฝายยกระดับน้ำจากกระสอบ
ทราย เพื่อกักเก็บน้ำ โดยให้ดำเนินการพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและ
เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดในปี 2559
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจุดผลิตน้ำประปา ดำเนินการจัดหาพื้นที่ขยายพื้นที่บ่อกัก
เก็บน้ำดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปา
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเส้นทางลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำดิบ ไปยังแหล่งน้ำ
น้ำผลิตประปาภายในหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
จึงพิจารณาการใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และได้ให้กองช่างสำรวจข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา เป็นไปตามหนังสือสั่งการ

ประธานฯ

การใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้เงินสำรองจ่าย คือ การดำเนินการจัดทำฝายกั้นน้ำในลำห้วย
หรือลำคลองที่เหมาะสม จะเลือกจัดทำฝายกั้นน้ำหรือฝายยกระดับจากกระสอบทราย
หมู่บ้านใด

นายขุนศักดิ์ ละลี

ขอเสนอลำห้วยเหมืองตะเภา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ลำห้วยมีสภาพเหมาะสมที่จะทำฝาย
กั้นน้ำด้วยกระสอบทราย และบ้านตลาด หมู่ที่ 7 บริเวณลำห้วยเสว ช่วงตอนล่าง ติดกับ
ถนนมิตรภาพ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้

/ประธานฯ...

- ประธานฯ เลือกจุดลำห้วยเหมืองตะเภา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ให้ดำเนินการพร้อมกันกับจังหวัด กำหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ส่วนอีกจุดก็ให้ดำเนินการในช่วงต่อไป ขอให้สำนักปลัด ประสานความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและจัดทำป้ายโครงการ
- ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ต้องสนับสนุนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการทำฝาย กั้นน้ำ เช่น ทราย เชือกฟาง กระจอบ ฯลฯ ที่จำเป็น จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาการใช้งิน งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายในครั้งนี
- ประธานฯ สำหรับงบประมาณเงินสำรองจ่ายที่จะดำเนินการขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจง รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ ณ ปัจจุบัน
- นางสาวโสภา บุญมา งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น ปัญหายุ้งน้ำ อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการ ต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,341 บาท ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายแล้ว 46,055บาท งบประมาณ คงเหลือ 104,286 บาท
- ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อจัดทำฝายกั้นน้ำใน ลำห้วยเหมืองตะเภา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 และลำห้วยเสว บ้านตลาด หมู่ที่ 7 เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับจัดทำฝายกั้นน้ำในลำห้วยหรือยกระดับน้ำจากกระสอบทราย เป็นเงิน 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ประธาน มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆอีก ผมขอปิดประชุมในครั้งนี
- เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ พิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง ผู้บันทึก
(นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วีรวิทย์ เคียนจังหวีด ผู้ตรวจบันทึก
(นายวีรวิทย์ เคียนจังหวีด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่